





สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

20 มกราคม 2568




ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>นโยบายคนไทยห่างไกลโรค NCDs</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, สยามรัฐ, Hfocus, NationTV, CH3plus, news1live, Mgronline, บ้านเมืองออนไลน์, Newtv, ฐานเศรษฐกิจ)</p> <p>นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. กล่าวว่า การลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์คนไทยห่างไกล NCDs ร.ร.เบญจนาถยาใต้ ตลาดเกิดไท จ.นครราชสีมา โดยมีคณะผู้บริหาร อสม. และประชาชนที่เข้าเรียนรู้เข้าร่วม ซึ่งชมความสำเร็จจากผลการดำเนินการสามารถช่วยลดค่าผู้ป่วยเบาหวานลดลงจาก 1.3 แสนบาท เหลือ 3.7 หมื่นบาทคิดเป็นร้อยละ 50.34 ถ้ามีการขยายผลไปทั่วประเทศ จะช่วยลดงบประมาณได้จำนวนมาก ส่วนข้อมูลจาก WHO เกี่ยวกับโรค NCDs เป็นภัยเงียบที่น่ากลัวแต่เชื่อว่าประเทศไทยจะประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะ จ.นครราชสีมาที่ได้ขับเคลื่อนศูนย์คนไทยห่างไกล NCDs จนมีผลสำเร็จที่ชัดเจนทำให้ผู้ป่วยมีสุขภาพดีขึ้น รวมถึงมีกลไกสำคัญคือ อสม. กว่า 1 ล้านคนที่ช่วยรณรงค์สร้างการรับรู้เรื่องการนบคาร์บให้กับพี่น้องประชาชนได้เร็วที่สุด เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและสูญเสียก่อนวัยอันควร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ</p> <p>-กรมควบคุมโรค ระบุ โรค NCDs เกิดจากพฤติกรรมกรกินที่ไม่เหมาะสม เช่น บริโภคเกลือและโซเดียมมากเกินไป เชิญชวนคนไทยบริโภคเกลือลดลง ลดความเค็มที่ละน้อยในแต่ละมื้อ ส่งผลดีต่อสุขภาพ ลดระดับความดันโลหิต ความเสี่ยงเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง โรคไต และเบาหวาน</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> <p>ฝุ่น PM2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., คมชัดลึก, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ผจก, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, สวพ.91, mcot, pptv, thebangkokinsight, thestandard, thethaiger, sonthitalk, news1live, ch3plus, newtv, topnews)</p> <p>- ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 20 ม.ค. 2568 เวลา 07:00 น สรุปภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.ปทุมธานี กรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ น่าน ลำปางแพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก ตาก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทองพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง ตราด ชุมพร หนองคาย เลย อุรธานี นครพนม หนองบัวลำภู ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ยโสธร นครราชสีมา และบุรีรัมย์</p> <p>- เว็บไซต์ IQAir จัดอันดับ 10 เมืองที่มีมลพิษมากที่สุดของไทย ได้แก่ 1. นครชัยศรี, จ.นครปฐม 217 AQI 2. สมุทรสาคร, จ.สมุทรสาคร 217 AQI 3. ทวีวัฒนา, กรุงเทพฯ 197 AQI 4. บางบอน, กรุงเทพฯ 189 AQI 5. คลองหลวง, จ.ปทุมธานี 184 AQI 6. ปทุมธานี, จ.ปทุมธานี 183 AQI 7. บางกรวย, จ.นนทบุรี 182 AQI 8. ลำลูกกา, จ.ปทุมธานี 182 AQI 9. บางใหญ่, จ.นนทบุรี 181 AQI และ 10. นครราชสีมา, จ.นครราชสีมา 181 AQI</p> <p>- รายงานค่าฝุ่น PM 2.5 วันที่ 20 ม.ค. 2568 พื้นที่กรุงเทพฯ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีส้ม 70 พื้นที่ ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพฯ 54.1 มคก./ลบ.ม. ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ 20 - 26 ม.ค. 2568 การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ "ไม่ดี-อ่อน" ประกอบกับเกิดอินเวอร์ชันใกล้ผิวพื้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มลพิษทางอากาศแพร่กระจายได้อย่างจำกัด คาดว่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่ 20-24 ม.ค. จากนั้นจะมีแนวโน้มลดลงในวันที่ 25-26 ม.ค. เนื่องจากการระบายอากาศดีขึ้น</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- กรุงเทพฯประกาศขอความร่วมมือให้ปชช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้มาตรการ Work From Home ในวันที่ 20-21 มกราคมนี้ เพื่อลดการใช้รถยนต์บนท้องถนน รวมถึงผู้บริหารโรงเรียนในกรุงเทพฯสามารถใช้ดุลยพินิจในการปิดการเรียนการสอน โดยจะต้องจัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลัง หรือพิจารณาใช้การเรียนการสอนออนไลน์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เนชั่นออนไลน์, ผจก., คมชัดลึก, ไทยโพสต์, bangkokbiznews, one, ch3, fm91bkk, sondhitalk)</p> <p>- นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เผย สถานการณ์ไฟไหม้ บ่อขยะจ. สมุทรปราการ ควบคุมเพลิงได้ 100% และอยู่ในแผนเฝ้าระวังไม่ให้ไฟปะทุขึ้นมาอีกครั้ง อาจยังมีกลุ่มควันเพียงเล็กน้อยลอยขึ้นมาก คาด 2-3 วันมอดสนิท ส่วนเรื่องมลพิษ หรือ ฝุ่น PM2.5 พบว่าไม่เกินมาตรฐาน แต่ในขณะเดียวกัน หน่วยงานในพื้นที่ ได้ลงไปแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้ภายในชุมชนใกล้เคียงบ่อขยะ เพื่อให้ชาวบ้านได้สวมใส่ ป้องกันสุขภาพในเบื้องต้น</p>	
<p>ปรับปรุงคุณภาพน้ำ จ. สงขลา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, hfocus, brickinfotv, thecoverage)</p> <p>- นายเดโชติคม ขาวทอง รมช.สธ. เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU “3C น้ำประปาหมู่บ้านสะอาด” ร่วมกับ 12 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ณ โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพน้ำประปาของ อปท. 141 แห่งในจ.สงขลาให้ได้มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย พ.ศ. 2563 ซึ่งจะเป็น จ.แรกของประเทศไทยที่ดำเนินการในลักษณะนี้ พร้อมกล่าวว่า การเข้าถึงน้ำประปาที่สะอาดเป็นสิ่งสำคัญ เพราะน้ำที่ไม่สะอาดจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของปชช. รวมถึงขอความร่วมมือไปยัง อปท. ให้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการทดสอบคุณภาพน้ำ ซึ่งกรมอนามัยจะเข้าไปดำเนินการให้ปีละ 2 ครั้ง</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ประเทศไทยยังคงมีปัญหาเรื่องน้ำประปาไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะน้ำประปาหมู่บ้าน ข้อมูลของกรมอนามัยพบมีน้ำประปาหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ เพียงร้อยละ 4.09 เท่านั้น สาเหตุจากการขาดงบประมาณในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ดังนั้น จ.สงขลา จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ปัญหา</p>	
<p>สธ.จับมือ ม.อ. พัฒนาระบบกลางดิจิทัล เฮลท์ แพลตฟอร์ม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, thecoverage)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เปิดเผยว่า สธ.ได้พัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลบน Digital Health Platform ของ สธ. โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลบริการด้านสาธารณสุขจากหน่วยบริการทั้งภาครัฐและเอกชน ล่าสุด ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) กับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ในการเชื่อมโยงข้อมูลบริการด้านสาธารณสุขบน Digital Health Platform ของ สธ. และการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล (Data Sharing Agreement : DSA) เพื่อร่วมกันประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพดิจิทัลบน Digital Health Platform ของ สธ. เกิดเป็นระบบข้อมูลกลางที่มีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจในการใช้ระบบ โดยข้อมูลมีความถูกต้อง ทันสมัย ได้รับการรับรองจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ทั้งยังมีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลอย่างปลอดภัย โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล และยังช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการในการใช้งานระบบบริการสุขภาพดิจิทัล</p>	
<p>เทคโนโลยี 5G ในรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>-บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ กสทช. นำศักยภาพเครือข่าย 5G มาใช้ผ่านโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง ทั่วประเทศ นำร่องที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ปัว จังหวัดน่าน จากนั้นจะกระจายครอบคลุม พื้นที่ภาคเหนือ 6 แห่ง ภาคตะวันออก 9 แห่ง ภาคใต้ 4 แห่ง และภาคกลาง 2 แห่ง โครงการดังกล่าว เป็นการต่อยอดจากความร่วมมือที่ทูลงทำกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนารถต้นแบบคันแรกเสร็จในปี 2561</p>	
<p>รณรงค์ต้านภัยมะเร็งปากมดลูก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- เสนอบทความ มกราคมเดือนแห่งการรณรงค์ด้านภัยมะเร็งเรื้อรังปากมดลูก ระบุ แผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูกของ สธ. มีการกำหนดนโยบายให้ฉีดวัคซีนเอชพีวีแก่เด็กหญิงชั้นป. 5 อายุ 11-12 ปี โดยฉีด 2 เข็มห่างกัน 6-12 เดือน โดยผู้หญิงที่ได้รับการฉีดวัคซีนเอชพีวีครบแล้วยังคงต้องรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเรื้อรังปากมดลูกอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของการตรวจคัดกรอง หากมีข้อสงสัยหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ</p>	
<p><u>แพทย์สุขภาพจิตชุมชน</u> สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus) - กรมสุขภาพจิต เปิดหลักสูตร แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน สุขภาพจิตชุมชน หรือเรียกสั้น ๆ ว่า "แพทย์สุขภาพจิตชุมชน" โดยเรียนแพทย์ประจำบ้านหลักสูตร 3 ปี จุดประสงค์ของหลักสูตรเพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษา ผู้มีปัญหาสุขภาพจิต มุ่งเน้นการจัดทำโครงการในระดับชุมชน ผ่านการรับรองจากแพทยสภา โดยกรมสุขภาพจิตเป็นผู้ฝึกอบรม ปัจจุบันมีผู้จบหลักสูตรนี้ 7 คนแล้ว และเตรียมเปิดรับสมัครรุ่นที่ 9 ภายในปี 2568 นพ.ศุภเสก วิโรจนานา หัวหน้าสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (สุขภาพจิตชุมชน) กล่าวว่า หัวใจหลักของหลักสูตรนี้ ต้องการส่งเสริมคนในชุมชนให้มีสุขภาพจิตดีขึ้น ผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ จะได้ลงพื้นที่ชุมชน ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต และมีศูนย์สุขภาพจิต เพื่อให้อาจารย์แพทย์ และอาจารย์สหวิชาชีพ เป็นแกนหลักในการพาแพทย์ประจำบ้านเข้าไปศึกษาข้อมูลในชุมชน ซึ่งมีอยู่ทุกภาคทั่วประเทศ เช่น โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ และโรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา</p>	
<p><u>10 อันดับข่าวปลอมรอบสัปดาห์</u> สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, news1live, sondhitalk) - นายเวทวงศ์ พ่วงทรัพย์ เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (BDE) ในฐานะโฆษกกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ตรวจพบข่าวปลอมรายสัปดาห์ ที่ประชาชนให้ความสนใจสูงสุดอันดับที่ 1 เรื่อง "ไวรัส hMPV ที่ระบาดหนักในประเทศจีน มีการผสมพันธุ์กับโควิด-19" รองลงมาคือเรื่อง "เตรียมสั่งปิดโรงเรียนทั่วประเทศเพื่อรับมืออากาศร้อนอบอ้าว ในปีการศึกษา 2568" โดยขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอม เลือกลงชื่อ เลือกลงแชร์ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ หวังสร้างความสับสน ความเข้าใจผิด และมีผลกระทบต่อประชาชนและสังคมเป็นวงกว้าง</p>	
<p><u>เพิ่มสิทธิ์ตรวจสุขภาพฟรี</u> สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมืองออนไลน์, ผจก., newtv, bangkokbiznews, hfocus) - นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ รองโฆษก สธ. เผย รพ. สธ. ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบอร์ด สปสช. ได้สนับสนุนและลงนามประกาศประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) ในเขตพื้นที่กทม. 2568 เพิ่มสิทธิ์ตรวจสุขภาพฟรี เพิ่มการตรวจสุขภาพ 4 รายการใหม่ เช่น เอกซเรย์ปอด และตรวจคลื่นหัวใจ เบื้องต้นจะนำร่องให้บริการในห้างสรรพสินค้า สำหรับประชาชนอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เพื่อลดความเสี่ยงโรคสำคัญและขยายสิทธิ์นี้สู่พื้นที่อื่นในอนาคต</p>	
<p><u>คัดกรองสายตา-ตัดแว่นคนบนดอย</u> สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า เว็บไซต์ แนวหน้า - ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. ลงพื้นที่ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เยี่ยมชมการจัดคก. คัดกรองความผิดปกติทางสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยอบต. แม่สลองใน รพ.สต.บ้านเล่าลือ และภาคีเครือข่าย ภายใต้การใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (กปท.) พบผู้สูงอายุที่มีปัญหาความผิดปกติทางสายตาสั้นและยาว 127 คน และสงสัยเป็นโรคต้อกระจกต้องส่งต่อ รพ. แม่ฟ้าหลวง เพื่อวินิจฉัย 14 คน ผู้สูงอายุที่เป็นต้อเนื้อ 1 คน และผู้สูงอายุที่มีสายตาวาวหรือสั้น และสายตาเอียงร่วมด้วย 1 คน</p>	
<p><u>สรพ. ลงพื้นที่โคราช เยี่ยมชม รพ.สต. ที่ผ่านการรับรอง</u> สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า - พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการ สรพ. ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา เยี่ยมชมให้กำลังใจ รพ.สต.หนองแจ้งใหญ่ หนึ่งในหน่วยบริการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ (P-HA) ขึ้นพัฒนาได้สำเร็จ และจะขอรับการรับรองคุณภาพ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ P-HA ในปี 2568 ทั้งนี้ การพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ จะเป็นจิ๊กซอว์สำคัญในการยกระดับส่งมอบคุณภาพระบบบริการสุขภาพจากในโรงพยาบาลไปสู่ประชาชนในชุมชนและสังคม</p>	
<p>ปชช. 4 จังหวัดในเขต 7 ‘ตรวจคัดกรองโรค’ ที่ สสอ.ฟรี ทุกแห่ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- ดร.ภก.ณรงค์ อาสายุทธ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น (สปสช. เขต 7 ขอนแก่น) เปิดเผย อนุมัติ สสอ. 78 แห่งใน 4 จังหวัด ให้ยกระดับเป็น “หน่วยรับส่งต่อเฉพาะด้านสร้างเสริมสุขภาพฯ สปสช.” แล้วตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค. 2568 พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพ - คัดกรองโรค 12 รายการ ตาม P&P Fee schedule ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นหน่วยบริการนวัตกรรมอีกแห่งในพื้นที่</p>	
<p>รพ.พระนั่งเกล้าปรับโฉมบริการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, thecoverage, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>นพ.ศิริสิทธิ์ สติระเจริญกุล ผช.ผอ.ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ รพ.พระนั่งเกล้า กล่าวว่า รพ.พระนั่งเกล้ามีการปรับโฉมการบริการใหม่ โดยพัฒนาการบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ผ่านระบบหมอพร้อม เพียงแค่มีบัตรประชาชนใบเดียว เช่น “พบหมอไม่รอใบนัด” ใบนัดจะถูกส่งเข้า Line หมอพร้อมโดยอัตโนมัติ และจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้า 1 วันก่อนวันนัด หรือ “พบหมอไม่รอยา” สามารถเลือกการจัดส่งยาผ่านทางไปรษณีย์ หรือ Health Rider และรอรับยาที่บ้าน โดยจะมีการแจ้งเตือนพัสดุผ่านทางระบบ Line หมอพร้อม โดยขั้นตอนต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นสามารถรับบริการได้โดยลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ หมอพร้อม ด้วย Health ID โดยใช้บัตรประชาชนใบเดียว และโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง ก็สามารถรับบริการได้ง่ายๆ เพื่อลดการรอคิว ลดระยะเวลา รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้มากที่สุด</p>	
<p>แพทย์หญิงชนทัยรถบรรทุกเสียชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, linetoday, thaiger)</p> <p>-รพ.เสนา โปสต์ไว้อาลัย กับการสูญเสีย พญ.วิรินทร์ เลิศดำรงค์ลักษณะ อายุ 28 ปี แพทย์เพิ่มพูนทักษะโรงพยาบาลเสนา เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ยกย่องเป็นคุณหมอในดวงใจ ผู้เสียสละ ทุมเท ให้กับคนไข้ทุกคน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, hfocus, line)</p> <p>- พล.อ.อน.พ. อิศพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา แสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของแพทย์หญิงวัย 28 ปีจากอุบัติเหตุชนท้ายรถบรรทุก โดยเบื้องต้นพบว่าอุบัติเหตุเกิดหลังจากอยู่เวรครั้งสุดท้าย 2 วัน ซึ่งอาจไม่เกี่ยวกับภาระงาน แต่ต้องรอผลสอบสวนอย่างละเอียด ทั้งนี้ แพทยสภาชี้ว่าการสูญเสียบุคลากรแพทย์ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขไทย และควรเร่งป้องกันหากเป็นปัจจัยที่หลีกเลี่ยงได้</p>	
<p>สั่งจับพอดเค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามรัฐ, ข่าวสด, ผจก., กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์, sonthitalk, thebangkokinsight, thebetter, thekey.news, news1live, newtv, mcot, fm91, spacebar, onbnews, thaipbs, INN)</p> <p>-นายอนุกุล พุกชานุกัณฑ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย รัฐบาลสั่งการให้ ดร. หน่วยงานทางปกครอง สธ. ให้ความสำคัญต่อการป้องกัน ปร่าบปราม และแก้ไขปัญหาเสพติด ปัจจุบันมียาเสพติดแฝงเข้ามาในรูปแบบหัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ผสมยาเค “พอดเค” กำลังระบาดหนักในกลุ่มนักท่องเที่ยวกลางคืน ทั้งนี้ ยาเคตามีน เป็นยาควบคุม เป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 ผู้เสพมีโทษทั้งจำคุกและปรับ</p>	
<p>ห้ามสูบบุหรี่-บุหรี่ ไฟฟ้าในขบวนรถไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>-นายสิทธิพร สมคิดสรรพ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวกรณีสื่อสังคมออนไลน์แชร์ภาพหญิงสูบบุหรี่ไฟฟ้าขณะโดยสารรถไฟฟ้า BTS กทม. ว่า ได้ประสานความร่วมมือบริษัทผู้รับสัมปทาน เพื่อหาข้อเท็จจริง รวมถึงพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นการให้บริการเดินรถไฟฟ้า พร้อมคุมเข้ม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ พบฝ่าฝืนในเขตปลอดบุหรี่ปรับตามกฎหมาย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มการบริการประกอบโรคศิลปะ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพมหานคร)</p> <p>- เสนอบทความ จากมาตรการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ให้บริการการประกอบโรคศิลปะ และแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล กฎหมายกำหนดว่าการให้บริการการประกอบโรคศิลปะที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาต่างๆ ตามกฎหมายปัจจุบันมีวิชาชีพที่ต้องขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ จากกองประกอบโรคศิลปะ สบส. รวม 9 สาขา และ 3 ศาสตร์ ส่วนกรณีเป็นวิชาชีพอื่นๆ เช่น วิชาชีพเวชกรรม ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และประกอบวิชาชีพทันตกรรม หากผู้ประกอบการได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงยังเป็นการรับรองได้ถึงคุณภาพและมาตรฐานการบริการด้านสุขภาพที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีความน่าเชื่อถืออีกด้วย</p>	
<p>3 ตัวยาบ้าผู้ติดยาบ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>- นพ.ชาญชัย ธงพานิช ผอ.รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น เผยความคืบหน้า "โครงการวิจัยประสิทธิภาพของยาที่ใช้ในการบำบัดรักษายาบ้า" โดยความร่วมมือจาก ป.ป.ส. และ สธ. เพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรมพัฒนายาช่วยบำบัดรักษาผู้ติดยาบ้าและลดอันตรายจากการเสพ โดยจะมีการศึกษาวิจัยประสิทธิผลของยา 3 ชนิด คือ ยาบูโพรพ็อน (Bupropion) ยาเมอ์เทซาปีน (Mirtazapine) และยาลองแอกติง เมทิลเฟนิเดต (Long-acting methylphenidate) เหตุที่ต้องเป็นยา 3 ชนิดนี้ก็เพราะค่อนข้างปลอดภัย และเคยถูกขึ้นทะเบียนรักษาโรคทางจิตเวชมาก่อน</p>	
<p>ภาวะหมดไฟ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- แม้ระบบสาธารณสุขไทยจะพัฒนาขึ้น แต่บุคลากรทางการแพทย์ยังเผชิญภาวะ "หมดไฟ" อันเกิดจากภาระงานหนักและความเครียดเรื้อรัง โดยงานวิจัยของ นริสา วงศ์พนารักษ์ ระบุว่า ภาวะนี้ส่งผลกระทบต่อทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น อ่อนล้าทางอารมณ์ ความสัมพันธ์ในที่ทำงานแย่ลง และประสิทธิภาพการทำงานลดลง ซึ่งปัญหานี้ไม่เพียงเกิดในไทยแต่ยังเป็นปัญหาระดับโลก วิธีป้องกันและแก้ไขได้แก่ การฝึกทักษะจัดการความเครียด ใช้หลัก 3R (ประเมิน ปรับแก้ ฟื้นฟู) รวมถึงการบริหารภาระงานและสร้างแรงจูงใจจากองค์กร เช่น การเพิ่มค่าตอบแทนและส่งเสริมโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาภาวะหมดไฟต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในระบบสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนสุขภาวะที่ดีของบุคลากรทางการแพทย์อย่างยั่งยืน</p>	
<p>ตำรวจหลายแหล่งเก็บแก๊สหัวเราะ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ เดลินิวส์)</p> <p>-เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบ สภ.บางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ ขยายผลหลายแหล่งเก็บ และสามารถตรวจยึดแก๊สหัวเราะ (แก๊สไนตรัสออกไซด์) ได้จำนวน 491 ถัง พร้อมลูกโป่งที่ใช้ในการสูดดม จำนวน 1,500 ลูก และจุกปล่อยแก๊สไนตรัสออกไซด์จำนวน 439 ชิ้น ขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการ ทั้งนี้ แก๊สหัวเราะ (แก๊สไนตรัสออกไซด์) มีฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง หากสูดดมต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน อาจส่งผลกระทบต่อสมอง ระบบประสาทไขสันหลัง และเส้นประสาทส่วนปลาย ทำให้ไม่สามารถทรงตัวได้ แขนขาอ่อนแรง สมองเสื่อม คิดช้า พุดช้า เป็นต้น</p>	
<p>บุกจับมั่วสุ่มสิ่งผิดกฎหมาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, fm91)</p> <p>-ฝ่ายปกครองพร้อมด้วย จนท.สสจ.สมุทรสาคร เข้าตรวจสอบพร้อมแจ้ง 6 ข้อหา หลังได้รับร้องเรียนว่ามีแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา ลักลอบเปิดร้านในท้องเช่า ม.6 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จำหน่ายน้ำดื่มใบกระท่อมและยาดอก และเป็นแหล่งมั่วสุ่มเล่นสนุกเกอร์ ยึดของกลางน้ำดื่มใบกระท่อมบรรจุขวด 42 ขวด ยาแก้ไอ 7 ขวด สุราดองเหล้า 224 ขวด โดยไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายน้ำดื่มใบกระท่อม ใบอนุญาตจำหน่ายยาแผนปัจจุบันและใบอนุญาตจำหน่ายสุรา</p>	
<p>กึ่งแม่น้ำยัดตะปู</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (sanook)</p> <p>-ร้านกินกบกับก้อย มหาชัยซีฟู้ดส์ สาย 2 ร้านอาหารทะเลชื่อดัง ได้อัดคลิปโพสต์เตือนภัย กลโกงของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่แอบโกนน้ำหนักร้านอาหารทะเล โดยไม่ได้คำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งเหตุเกิดเมื่อพนักงานครัวเจตตะปูยัดอยู่บริเวณหัวกุ้งแม่น้ำ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ตัวโต ซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่ 1 ดอก แต่ยัดมามากถึง 5 ดอก ซึ่งในคลิปทางร้านได้อธิบายว่า "การยัดมาแบบนี้ทำให้เนื้อกุ้งเสียไปเลย และทางร้านต้องนำไปทิ้งไม่ได้นำมาขายให้ลูกค้า" พร้อมกันนี้เมื่อนำตะปูลูไปซึ่งน้ำหนักก็พบว่าโกงไปได้ประมาณ 1 ชีดเท่านั้น ยืนยันว่าคลิปดังกล่าวไม่ใช่การสร้างคอนเทนต์ ร้านที่ซื้อมาเป็นเจ้าใหญ่ กุ้งนำเข้ามาจากต่างประเทศ ใครทำก็ไม่รู้ มาจากหลายที่มาก ที่เอามาลงให้ระวัง ร้านไม่ได้ยัดก้างแบบนี้</p> <p>สำหรับเหตุการณ์ยัดวัตถุแปลกปลอมเข้าไปในอาหารทะเลเพื่อเพิ่มน้ำหนักเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง ซึ่ง กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า การยัดวัตถุที่เป็นโลหะอันตรายต่อสุขภาพเข้าไปในหัวกุ้งเพื่อเพิ่มน้ำหนักของกุ้ง หากบริโภคเข้าไปจะเป็นอันตรายต่อร่างกาย จะมีผลต่อระบบทางเดินอาหาร ระบบโลหิต และระบบประสาท</p>	
<p>เด็กตาบอด เพราะพ่อแม่ให้กินเมนูแปรรูปซ้ำๆ...</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, linetoday)</p> <p>-แพทย์รายหนึ่งในประเทศมาเลเซีย ที่โพสต์เรื่องราวของผู้ป่วยเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนอื่นๆ หลังจากเด็กชั้นประถม 2 ตาบอดอย่างกะทันหัน จากการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดพบว่า เด็กขาดวิตามินเออย่างรุนแรง เมื่อซักประวัติก็พบว่า ผู้ปกครองให้เด็กรับประทานแต่อาหารแปรรูป เช่น นกเก็ต ไส้กรอก คุกกี้ ซึ่งสิ่งที่น่าเสียใจคือ ตาบอดลักษณะดังกล่าว เด็กจะต้องตาบอดไปอย่างถาวร</p>	
<p> ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ</p>	